

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพินคร

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ให้เลขานุการแจ้งที่ประชุมเรื่องคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พชอ.
เลขาฯ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พชอ. โกสุมพินคร มี ๓ คำสั่ง คือ
๑. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
๒. คำสั่งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)
๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
ซึ่งทั้ง ๓ คำสั่งฯ ในวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยนายอำเภอเป็นผู้ลงนาม
แต่งตั้ง โดยที่คณะทำงานในข้อที่ ๒,๓ เป็นฝ่ายทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการในข้อที่ ๑

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ให้เลขานุการรายงานสถานการณ์ด้านสุขภาพของอำเภอโกสุมพินคร
เลขาฯ นำเสนอข้อมูลประชากร ข้อมูลด้านสุขภาพ สาเหตุการป่วย การเสียชีวิตของ
ประชาชน และอายุคาดเฉลี่ยอำเภอโกสุมพินคร ปี ๒๕๖๕ โดยสรุป คือ ประชากร
อำเภอโกสุมพินคร ในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากมีประชากรสูงวัยถึงร้อยละ
๑๖.๔๕ มีแนวโน้มอัตราการตายเพิ่มขึ้น สวนทางกับ อัตราเกิด และอัตราเพิ่มที่มี
แนวโน้มลดลง สาเหตุการตายของประชากรอำเภอโกสุมพินคร มีสาเหตุใหญ่ๆ จาก
๑. CA ๒. STEMI ๓. SEPSIS ๔. STEMI ๕. HT/DM ส่วนการป่วยในปี ๒๕๖๕
ส่วนใหญ่เกิดจาก เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ปอดบวม เนื้อเยื่อผิดปกติ และ
ความผิดปกติของฟันและโครงสร้าง ซึ่งสาเหตุการป่วย เช่น ปอดบวม และเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการตายของประชากรของอำเภอ
โกสุมพินครด้วย

พัฒนาการอำเภอ

นำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประชาชนในอำเภอโกสุมพินคร และแนวทางการ
ขจัดความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ให้เลขานุการสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการปัญหา ในรอบปีที่ผ่านมา
เลขาฯ ประเด็นในการดำเนินงานของ พชอ. ในปี ๒๕๖๖ มี ๒ ประเด็น มีการดำเนินงาน
ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ เรื่องผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในผู้สูงอายุ มีท้องถิ่นอำเภอ
โกสุมพินคร เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๖ พชอ.โกสุมพินครได้
ดำเนินการออกเยี่ยมเยียนผู้ติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส หมู่บ้านละ ๑ ราย ๔๗ หมู่บ้าน
๔๗ ราย

ประเด็นที่ ๒ การลดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในวัยทำงาน มีโรงพยาบาลโกสุมพินครและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพินครเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง การติดตามกลุ่มเสี่ยงป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน ขอความคิดเห็นประเด็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอโกสุมพินครในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่ประชุม มีการเสนอประเด็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหลายประเด็นทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้สรุปเป็นประเด็นที่จะเน้นการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ เรื่องผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในผู้สูงอายุ ประเด็นที่ ๒ การลดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในวัยทำงาน

ประธาน ให้ทางเลขานุการสรุปในประเด็นในการดำเนินงานเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ และนัดประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการ ประเด็นในการดำเนินงานของ พชอ.โกสุมพินคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ เรื่องผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในผู้สูงอายุ ประเด็นที่ ๒ การลดโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในวัยทำงาน

ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธาน ให้ที่ประชุมกำหนดวิสัยทัศน์ในการทำงานของ พชอ.โกสุมพินคร เพื่อนำมาเสนอในการประชุมครั้งหน้า

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวปทุมยงษ์ วัตพระยา ผู้จัดบันทึก

นายพิริยะ เมืองมูลชัย ตรวจทาน